

**ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม**

www.dra.go.th www.hajthailand.net

คน.แนะผู้แสวงบุญ ต้องรอบคอบในการจ่ายเงินลงทะเบียนฮัจญ์

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ได้มีพัฒนาการฮัจญ์มาอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะอำนวยความสะดวกพี่น้องมุสลิมที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ โดยเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่านผู้ประกอบการฮัจญ์ตลอดเวลา ทาง www.hajthailand.net โดยผู้ที่ลงทะเบียนก็จะได้รับสิทธิ์เดินทางตามลำดับที่ลงทะเบียน เนื่องจากในแต่ละปีประเทศซาอุดีอาระเบียได้จัดสรรจำนวน(โควตา)ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ให้กับทุกประเทศจำนวนจำกัด

นายกฤษฎพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์ กล่าวว่า ในแต่ละปีมีผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เป็นจำนวนมาก แต่ทางการสามารถจัดสรรจำนวนผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้ตามจำนวนโควตาที่ได้รับจากประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย กำหนดและพัฒนาการฮัจญ์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องมุสลิมชาวไทยได้รับประโยชน์และความสะดวกอย่างสูงสุด ดังจะเห็นได้จากการเปิดระบบลงทะเบียน แจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ทาง www.hajthailand.net เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจญ์สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าและตลอดปี ผ่านผู้ประกอบการฮัจญ์ โดยมีคำแนะนำดังนี้

๑. การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในระบบออนไลน์ ทางราชการกำหนดให้ผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ชำระเงินประกันการเดินทางในวันที่แสดงความจำนงเพียง ๑๓,๐๐๐ บาท เท่านั้น โดยผู้ประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ชำระเงินประกันการเดินทางจำนวนดังกล่าวผ่านผู้ประกอบการฮัจญ์ที่ได้รับอนุญาต และเมื่อมีการประกาศว่าได้รับสิทธิ์เดินทางในปีใด จึงชำระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการเพิ่มเติม

๒. เมื่อผู้ประกอบการฮัจญ์ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ให้แล้ว จะต้องได้รับหลักฐานจากผู้ประกอบการฮัจญ์ ประกอบด้วยใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่พิมพ์ออกจากระบบการลงทะเบียน

๓. ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่สามารถเดินทางได้ทันที แต่จะเป็นไปตามลำดับคิวที่ลงทะเบียน (FIRST TIME FIRST SERVE) ทั้งนี้ผู้ที่ได้สิทธิ์เดินทางในปีที่ผ่านมาแล้ว จะต้องเว้นเดินทาง ๑ ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่เคยเดินทางได้สิทธิ์เดินทางไปก่อน

๔. ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานะของตนเองได้ที่ www.hajthailand.net

๕. เงินประกันการเดินทางดังกล่าว หากผู้แจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้รับสิทธิ์เดินทางแล้ว จะนำไปชำระค่าใช้จ่ายที่ทางการซาอุดีอาระเบียเรียกเก็บ กรณียกเลิกการเดินทาง ให้แสดงความจำนงผ่านผู้ประกอบการฮัจญ์ และกรมการศาสนาจะคืนเงินผ่านผู้ประกอบการฮัจญ์

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการฮัจญ์ที่จดทะเบียนกับคณะกรรมการฯ รวมทั้งสิ้น ๙๖ ราย ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จึงควรเลือกใช้บริการกับผู้ประกอบการฮัจญ์ที่จดทะเบียนถูกต้องเท่านั้น รวมทั้งติดตามข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ก่อนที่จะสมัครใช้บริการกับผู้ประกอบการฮัจญ์รายใด ทั้งนี้กรมการศาสนา จะได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจการฮัจญ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อพี่น้องมุสลิมได้ทราบและเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ล่วงหน้า

/นอกจากนี้.....

นอกจากนี้ อธิบดีกรมการศาสนา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มีการลงทะเบียนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ออนไลน์ในปัจจุบันพบว่า การลงทะเบียนของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ มีความสมบูรณ์ แต่บางรายข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนมีความคลาดเคลื่อน เช่น ชื่อบุคคล นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน รูปถ่าย และ ที่อยู่ของผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสีทึ่และสิทธิประโยชน์ของผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จึงขอให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนที่ทำการยืนยันข้อมูลเพื่อลงทะเบียนในระบบ ซึ่งอธิบดีกรมการศาสนา ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า การดำเนินงานกิจการฮัจย์ทุกขั้นตอน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย มุ่งทำงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องมุสลิมเป็นหลัก การจัดสรรโควตาผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ตามลำดับคิวทางออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องมุสลิมทุกคนได้รับสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์อย่างเท่าเทียมกัน ตนจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ปฏิบัติตามระเบียบของทางการ พร้อมกับกำชับผู้ที่ได้รับผิดชอบ เรื่องลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๒ - ๔๒๒๘๗๙๕ - ๖ โทรสาร ๐๒ - ๔๒๒๘๗๙๗ หรือติดตามข่าวสารทาง www.dra.go.th www.hajthailand.net
